



ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔



สารสำนักการแพทย์

HEALTHY

กรุงเทพมหานคร
BANGKOK



www.msdbangkok.go.th

ISSN : 2229-1431

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2554

การพัฒนากฎการแพทย์ฉุกเฉิน

โดย นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ)

ตอนที่ 2

จากที่เกริ่นนำในฉบับที่แล้วจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ มีได้ครอบคลุมเฉพาะการให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บ ณ ที่เกิดเหตุเท่านั้น แต่ยังคงครอบคลุมถึงการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาล และการส่งต่อผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาลอีกด้วย สำหรับในสถานพยาบาลนั้นก็ยังมีครอบคลุมเพียงห้องฉุกเฉินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บในส่วนอื่น ๆ ภายในสถานพยาบาลนั้นอีกด้วย **รายละเอียดของพระราชบัญญัติ สามารถศึกษาได้ที่ <http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/044/1.PDF>**

จากพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวทำให้เกิดคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ รวมทั้งมีการจัดตั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการจัดทำแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอต่อ กพฉ. และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดทำแผนหลักเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้เล่าสู่กันฟังในฉบับต่อไป

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669 บริการ 24 ชั่วโมง

❤️ ร่วมกิจกรรมสำนักงานเขตคลองเตย

ศูนย์เอราวัณได้จัดส่งทีมวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตคลองเตยในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุบนท้องถนนเบื้องต้น” และฝึกทักษะแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๐๐ คน ในโครงการ “วัน จยย.ปลอดภัย วันคลองเตยภูมิใจรับใช้ประชาชน” ของสำนักงานเขตคลองเตย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารสำนักงานเขตคลองเตย



งานมหกรรมสุขภาพแห่งปี Bangkok Health Fair 2010



กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานแพทย์ จัดงานมหกรรมสุขภาพยิ่งใหญ่แห่งปี Bangkok Health Fair 2010 โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 4 เดอะมอลล์บางแค ซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน โดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ) กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน และนายสรวิชัย สนธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและหน่วยงาน ในสังกัดให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมทางด้านสุขภาพต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง ศูนย์จักษุวิทยา ศูนย์โรคเบาหวานและอาหารเพื่อสุขภาพ ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารก ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง กลุ่มกระดูกและข้อและผู้สูงอายุ และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ที่จำลองและสาธิตการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ EMS ให้ชาว กทม. ได้เห็นถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยและทีมงานที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือชาว กทม. เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมกันนี้ยังมีบริการตรวจเช็คสุขภาพฟรีกว่า 17 รายการ บริการฉีดวัคซีนป้องกันหวัด 3 สายพันธุ์ ฟรี การตรวจทำนายสุขภาพจากธาตุ พร้อมการเสวนาในหลากหลายหัวข้อน่าสนใจ จากวิทยากรชื่อดังและศิลปินดาราลดงาน

